



ข่าวประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

114 ซอยสุขุมวิท 23 เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110 โทรศัพท์ 0-2649-5000 ภายใน 15666 โทรสาร 0-259-6172

ส่วนวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร ได้จัดระบบข่าวสื่อสิ่งพิมพ์ สุนใจดูรายละเอียดได้ที่ <http://news.swu.ac.th/newsclips/>

ข่าวจากหนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ ฉบับประจำวันที 31 เดือนตุลาคม พ.ศ.2566 หน้า มูลค่าข่าว 180000.-

ซัคเซสมอร์' พร้อมสนับสนุน 'มูลนิธิคุณ' เพื่อส่งเสริมการเรียนการสอน และธนาคารขยะเพื่อโลกสีเขียว



"ซัคเซสมอร์" พร้อมสนับสนุน "มูลนิธิคุณ" ในโครงการสื่อสนุกสานสร้างสรรค์ เพื่อการเรียนการสอน และธนาคารขยะเพื่อโลกสีเขียว

มูลนิธิคุณ ร่วมกับ เทศบาลตำบลบ้านกรูด และสิ่งแวดล้อม จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยมีตัวแทนครูและนักเรียนจากโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน สมาคมศิษย์เก่าสาธิตปทุมวัน และคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ยังรวมถึง บริษัท ซัคเซสมอร์ บีอิ้งค์ จำกัด (มหาชน) ให้การสนับสนุนรางวัลและช่วยประชาสัมพันธ์ และศูนย์ส่งเสริมประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา ซึ่งกลุ่มโรงเรียนธงชัย จัดงานแถลงข่าววันที่ 28 ตุลาคม 2566 ที่หาดบ้านกรูด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และยังจัดแถลงข่าวงานใหญ่ด้านสิ่งแวดล้อมในวันที่ 10 พฤศจิกายน 2566 เพื่อสานต่อจิตสำนึกการแยกขยะจากผู้ใหญ่สู่เด็กประถม เพื่อให้ช่วยกันแยกขยะให้ถูกต้องผ่านกิจกรรมต่างๆ และดนตรีปิดท้าย

กิจกรรมนี้มีศิษย์แมนสำคัญคือ กลุ่มคณะอาจารย์และกลุ่มนักเรียน นักศึกษา จากทั้งโรงเรียนสาธิต มศว ปทุมวัน และสมาคมศิษย์เก่าสาธิตปทุมวัน และจากคณะสังคมศาสตร์ มศว

อาจารย์โชติวิทย์ ธรรมสุจิตร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิต มศว ปทุมวัน กล่าวว่า การจัดกิจกรรมโดยใช้คลิป ตอนขยะทะเล และใช้ละครหุ่นเชิด Puppet Show แสดงประกอบนี้ ตรงกับสถานที่ที่จัดงานและกลุ่มเป้าหมาย เพราะจะเน้นย้ำให้ตระหนักถึงการแยกขยะ และอันตรายของขยะที่ปนเปื้อนลงสู่ทะเล เป็นการให้ความรู้ผ่านตุ๊กตาหุ่นเชิดสุดน่ารัก และมีเนื้อหาที่เข้าใจง่าย เหมาะสมกับช่วงวัยแห่งการเรียนรู้ ให้แยกแยะจดจำได้ง่ายๆ และในส่วนของ กิจกรรมแยกขยะ ณ หาดบ้านกรูด จะมีดาราศิลปินนักร้อง ก้อง สหรัถ มาร่วมกิจกรรมเก็บขยะด้วย

อาจารย์โชติวิทย์ กล่าวเพิ่มเติมว่า กิจกรรมหุ่นเชิดและการเสวนานี้ เคยมีจัดที่โรงเรียนสาธิตปทุมวัน เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2566 ผ่านกิจกรรมเรียนรู้การแยกขยะ และมีเกมต่างๆ ประกอบการแสดงของทีมคู่ DoDo And Friends กับนักเรียนและคณะครูโรงเรียนสาธิตปทุมวัน โดยมีมินิคอนเสิร์ตวง KONG Saharat Acoustic มาร้องเพลงสิ่งแวดล้อมปิดกิจกรรม ซึ่งตนเห็นว่าเป็นกิจกรรมที่ดี จึงมองว่าจะจัดงานที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์นี้ จะเป็นการเน้นย้ำว่ากิจกรรมนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อเนื้อองให้กับนักเรียนและผู้ปกครองในจังหวัดประจวบฯ และอยากให้ขยายพื้นที่ออกไปอีกเรื่อยๆ